

# Phí xét nghiệm sản phụ khoa bệnh viện Bạch Mai là bao nhiêu?

Trung tâm y tế Bạch Mai là phòng khám phụ khoa hàng đầu tại khu vực miền Bắc chuyên kiểm tra và chữa các căn bệnh lý về sản phụ khoa. Vậy phí khám bệnh phụ khoa cơ sở y tế Bạch Mai là bao nhiêu?

Vấn đề mua kiếm được một địa chỉ khám sản phụ khoa chất lượng là vướng mắc mà khá nhiều đàn bà để ý. Trong đó, trung tâm y tế Bạch Mai là địa chỉ uy tín mà bạn có khả năng yên tâm kiểm tra và điều trị. Vậy phí khám phụ khoa trung tâm y tế Bạch Mai là bao nhiêu?



## Khám bệnh sản phụ khoa là gì?

Khám sản phụ khoa là quá trình kiểm tra, kiểm tra và phản hồi tính mạng tổng quan hệ bộ phận sinh sản của chị em từ Ngoài lên trong gồm có âm hộ, cô bé, cổ tử cung, nội mạc tử cung, buồng trứng,...

[Phòng khám phụ khoa](#)

[Chi phí khám phụ khoa](#)

[Tư vấn bệnh phụ khoa](#)

[Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

Khám sản phụ khoa là giải pháp hiệu quả nhất phát hiện và điều trị các bệnh phụ khoa Đồng thời chống lại các biến chứng khôn lường có nguy cơ tiếp diễn trong tương lai. Cụ thể, việc khám bệnh sản phụ khoa sẽ giúp:

### Phát hiện bệnh sản phụ khoa

Âm đạo nữ có cấu tạo nhất là, dễ mắc phải vi sinh vật tấn công gây nên nhiễm trùng và sinh ra cần phải nhiều lần căn bệnh lý sản phụ khoa nguy hiểm. Bởi vậy, trong độ tuổi lớn lên và sinh sản, các chị em đều thể có khả năng bị bệnh các căn bệnh lý về phụ khoa.

Việc thăm khám sản phụ khoa rất hay không chỉ giúp phát hiện, điều trị căn bệnh tại liệu trình kịp thời mà quan trọng hơn là phòng tránh được các rắc rối sức khỏe sự liên quan đến sinh sản.

### Chăm sóc tính mạng sinh sản và giữ gìn sức khỏe tổng thể

Thông qua quá trình thăm khám phụ khoa, các chuyên gia có khả năng đánh giá khái quát được sức khỏe sinh sản và sức khỏe tổng thể của bạn gái trong độ tuổi sinh sản. Cùng với ấy, xét nghiệm sản phụ khoa còn giúp con gái chuẩn mắc phải tâm lý và tính mạng trước lúc có thai.

Vấn đề kiểm tra phụ khoa còn cho phòng tránh và phát hiện kịp thời những bệnh viêm nhiễm đường tiểu, phì đại tử cung, nguy hiểm hơn là ung thư tử cung cộng nhiều căn bệnh lý phụ khoa không giống ở con gái Trên đây 35 độ tuổi, chị em phụ nữ trong liệu trình mãn kinh.

## Khám sản phụ khoa cần thiết thăm khám ở đâu?

Hiện nay, không chỉ có các trung tâm y tế công mà có khá nhiều bệnh viện tư nhân mang tới các dịch vụ kiểm tra sản phụ khoa. Việc này làm cho không ít cảm giác người bệnh căng thẳng thời gian chọn một địa chỉ tin cậy để tuân thủ kiểm tra. Vậy cần kiểm tra phụ khoa tại đâu?

Để lựa chọn một địa chỉ kiểm tra sản phụ khoa uy tín nên ưu tiên những trung tâm y tế lâu đời đối với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng với những thiết mắc phải tiên tiến. Trong đó, cơ sở y tế Bạch Mai là một trong những địa chỉ chất lượng được rất nhiều lần người bệnh tin tưởng chọn lựa xét nghiệm phụ khoa.

Cơ sở y tế Bạch Mai là phòng khám lớn nhất về ngành sản phụ khoa ở khu vực phía Bắc. Đây là nơi được khá nhiều chị em tin tưởng kiểm tra và chữa những bệnh lý sản phụ khoa cũng thí dụ tầm khoảng soát và nhận ra các thương tổn tiền ung thư.

## **Chi phí xét nghiệm sản phụ khoa trung tâm y tế Bạch Mai thí dụ thay nào?**

Ngoài vấn đề chọn được Khu vực xét nghiệm trị sản phụ khoa tin cậy thì các chi phí trong xét nghiệm cũng là vướng mắc được rất nhiều lần chị em phụ nữ quan tâm? Vậy chi phí kiểm tra sản phụ khoa phòng khám Bạch Mai như là thay thế nào?

Phí khám sản phụ khoa được công khai Trên Website của cơ sở y tế, theo đó:

- Xét nghiệm dịch vụ: 150.000VND;
- Kiểm tra dịch vụ hẹn giờ: 300.000VND;
- Khám bệnh dịch vụ VIP: 500.000VND.

Lưu ý: phí khám bệnh Vừa rồi chưa gồm các phí cận lâm sàng đó là vô cùng âm, kiểm tra huyết,...

## **Phác đồ kiểm tra sản phụ khoa tại trung tâm y tế Bạch Mai**

### **Bước 1: Khai thác tiền sử căn bệnh**

Trước khi kiểm tra cụ thể người sẽ được được hỏi thăm một vài kiến thức cơ bản như tuổi, chu kỳ kinh, triệu chứng bệnh, tiền sử nhiễm bệnh lý phụ khoa để xác định hàng đầu nhân gây nên bệnh và chọn lựa những cách khám sản phụ khoa thích hợp.

Trong một số tình huống kiểm tra sản phụ khoa, việc khai thác tiền sử có thể cho xác định được bệnh lý từ sớm thông qua những dấu hiệu rõ ràng. Điều này sẽ giúp cả chuyên gia và người bệnh tiết kiệm thời điểm cũng như chi phí trong quá trình xét nghiệm và trị căn bệnh. Vì vậy, trong liệu trình này người cần tư vấn một biện pháp chuẩn xác, trung thực và không giấu căn bệnh.

### **Bước 2: xét nghiệm bên Ngoài**

Chuyên gia sẽ tiến hành xét nghiệm những bộ phận bên Bên cạnh như âm đạo, cô bé, môi lớn, môi không to, tầng sinh môn,... Bằng tay luôn với mắt luôn.

### **Bước 3: thăm khám bên trong vùng kín**

Bác sĩ sẽ thực hiện kiểm tra bên trong nhằm xác định những câu hỏi bất thường ở cô bé bằng tay hoặc bằng mỏ vịt. Với các chị em phụ nữ đã quan hệ, chuyên gia sẽ sử dụng mỏ vịt đã từng được vô trùng sau đấy đưa đến trong âm đạo để quan sát bên trong vùng cổ tử cung và thành âm đạo.

Nhưng, đối với đối tượng chưa đã từng quan hệ tình dục, chuyên gia sẽ chỉ kiểm tra và xem xét với tay, tuyệt đối không can thiệp sâu bên trong cô bé để làm giảm ảnh hưởng tới màng trinh. Trường hợp nghi ngờ có bệnh phụ khoa, bác sĩ sẽ thực hiện lấy loại dịch âm hộ để tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng.

### **Bước 4: xét nghiệm cận lâm sàng**

Xét nghiệm cận lâm sàng là bước cấp thiết để đánh giá tình trạng hiện nay của các bộ phận bên trong thuộc bộ phận sinh dục nữ. Nhất là, việc thực hành những kiểm tra sẽ giúp có cảm giác chính xác các bất luôn được sinh ra sâu bên trong cơ quan sinh sản đó là viêm ống dẫn trứng, tắc vòi trứng, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, u nang buồng trứng,...

Dựa vào đã từng trường hợp cụ thể mà chuyên gia có nguy cơ chỉ định thêm một vài thăm khám kiểm tra liên quan khác như:

- Rất âm: có khả năng lựa chọn một trong hai cách vô cùng âm bao gồm rất âm ổ bụng (đối đối với đối tượng chưa quan hệ) hay vô cùng âm âm hộ (siêu âm đầu dò, đối với các người đã từng quan hệ). Thông qua, hình ảnh vô cùng âm, chuyên gia sẽ đánh giá tổng quát được về mức độ tử cung, buồng trứng và các âm đạo không giống.
- Cực kỳ âm tuyến vú: cực kỳ âm tuyến vú nhằm nhận ra các bất thường ở tuyến vú.
- Xét nghiệm dịch âm đạo: thường còn gọi là soi tươi dịch âm đạo nhằm thăm khám, xác định những chủng vi khuẩn, nấm,... gây nên căn bệnh sản phụ khoa.
- Thăm khám Pap smear: xét nghiệm này dành giúp bệnh nhân từ 21 đến 65 tuổi nhằm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung ví như có.
- Xét nghiệm HPV: kiểm tra HPV được tiến hành để để xét nghiệm sự có mặt của vi rút HPV (virus tạo nên ung thư cổ tử cung và mụn cóc ở cơ quan sinh dục) trong cơ quan sinh dục của chị em.
- Kiểm tra hormone: một số xét nghiệm xác định chỉ số progesterone, estradiol, prolactin, AMH, FSH, LH, estrogen, testosterone nhằm đánh giá khả năng của noãn, buồng trứng.

## **Bước 5: Đọc kết quả, tư vấn**

Sau thời điểm tiến hành xét nghiệm và làm các thăm khám cận lâm sàng, Tùy thuộc vào các thông tin Trên đây, chuyên gia sẽ chỉ ra kết quả nhận thấy dưới cộng về tình trạng bệnh lý của người bệnh. Ngoài ra trả lời phương pháp can thiệp hay chăm sóc thích hợp.

Hy vọng bài viết Trên đây đã tư vấn cho câu hỏi: chi phí khám bệnh sản phụ khoa trung tâm y tế Bạch Mai là bao nhiêu? Giá tiền thăm khám sản phụ khoa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai tương đối thích hợp, Vì thế bạn có nguy cơ an tâm tới bệnh viện Bạch Mai để thăm khám phụ khoa.

Bạn có biết:

- <https://myphuocbinhduong.gov.vn/Uploads/files/60921412.pdf>
- <http://phunutoday199.vnn.mn/vi-sao-triet-long-nach-lai-mac-phai-hoi-nach-bid128.html>
- <http://bacsidakhoa.freevnn.com/tai-sao-triet-long-nach-lai-mac-phai-hoi-nach/>